

HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG  
BAN DÂN VẬN

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Tam Đường, ngày 30 tháng 6 năm 2022

\*

Số **34** -CV/BDVHU

Tăng cường công tác nắm tình hình, vận động,  
tuyên truyền trong Nhân dân

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  
- Đảng bộ các xã, thị trấn.

Qua công tác nắm tình hình Nhân dân trên địa bàn huyện Tam Đường, trong thời gian gần đây, đã xác định có một số người dân tham gia vào các hoạt động kiếm tiền, đi lao động nước ngoài,... có dấu hiệu bị lừa đảo, như:

1. Nhân dân tham gia kết nối học trực tuyến (học kiếm tiền trên kênh Youtube) với các đối tượng người Mông ở nước ngoài, đây là một hình thức kiếm tiền trên một trang mạng mới, cần tìm kiếm nhiều người tham gia, khi tham gia nghe, học lần đầu mỗi người phải nộp 2,5 triệu đồng, sau 01 tháng học tập sẽ phải nộp thêm 7 triệu (Tiền góp cổ phần) và sẽ được rút lãi theo tháng, người nộp nhiều được rút lãi cao tùy vào số tiền đóng góp (hình thức giống kinh doanh đa cấp), muốn rút được tiền mỗi người phải nộp 1 triệu để ra ngoài Lao Cai làm thẻ (Gọi là thẻ Quốc tế) do đối tượng là người Mông ở nước ngoài (Mỹ) hướng dẫn làm. Tất cả số tiền người nộp vào học sẽ được 1-2 đối tượng trên địa bàn huyện thu gom và mang đi nộp (Chuyên ra nước ngoài cho người chủ trì). Luận điệu của kẻ lừa đảo là khi tham gia trang này, sau này người dân không cần phải lao động vất vả nữa, hằng tháng cứ ở nhà rút tiền ăn, mỗi tháng được 10.000USD (Tương đương trên 22 triệu đồng) cho đến hết đời. Theo thông tin nắm tình hình, trên địa bàn xã Khun Há có khoảng 50 hộ tại 04 bản tham gia.

2. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội Zalo, Fakebook, Youtube, Messenger... có đăng tải thông tin tìm kiếm lao động của các "Công ty" không rõ địa chỉ, điều kiện để được làm việc là biết gõ và thực hiện các thao tác cơ bản trên máy tính, việc nhẹ, lương cao, mức lương trung bình mỗi tháng từ 10 đến 20 triệu đồng. Khi làm việc tại các "Công ty" trên các nạn nhân được giao chỉ tiêu hàng tháng phải đạt được một doanh thu nhất định, nếu không đạt, các nạn nhân bị phạt tiền, bị đánh đập, bỏ đói, rồi sau đó buộc phải gọi điện cho người nhà đòi tiền chuộc nếu muốn trở về gia đình (Theo thông tin trình báo của nạn nhân khi bị lừa bán sang Campuchia trở về). Qua rà soát thống kê trên địa bàn huyện Tam Đường đã có khoảng 14 lao động, độ tuổi từ 14 đến 23 (sinh năm 1999-2008) đi tìm kiếm việc làm, tự xuất cảnh trái phép sang Campuchia, trong đó đã có 06 lao động được trở về địa phương, tuy nhiên các gia đình nạn nhân đã phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn (Tổng là 525 triệu, mỗi gia đình phải nộp trên dưới 100 triệu để chuộc, họ mới thả cho con em về).

Các vấn đề trên đã gây khó khăn và bức xúc cho các gia đình có nạn nhân bị lừa đảo, tạo dư luận xã hội trái chiều, làm ảnh hưởng đến tình hình ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị và cơ sở theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Cơ quan Công an huyện tăng cường nắm tình hình tư tưởng của Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; tổ chức điều tra, xác minh thông tin về các nội dung lừa đảo, lôi kéo, kịp thời phát hiện, dự báo và tham mưu, đề xuất phương án xử lý hiệu quả; đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - An ninh, tập trung thực hiện tốt phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ...; nhận diện rõ chiêu thức lừa đảo, không tham gia vào các trang mạng không chính thống, có yếu tố lừa đảo trên các trang mạng internet, không cung cấp thông tin cá nhân (số chứng minh thư, mã thẻ căn cước công dân, mật khẩu, ID cá nhân...). Cần liên hệ với chính quyền, các cơ quan chức năng để được tư vấn, hỗ trợ khi đi nơi khác tìm kiếm việc làm, nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép để làm việc dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản, bị xâm hại sức khỏe, tổn thất kinh tế...

3. Đảng ủy các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân về tác hại khi tham vào các trang mạng đầu tư tài chính, tìm kiếm việc làm không chính thống bằng nhiều hình thức (Loa truyền thanh không dây, các hội nghị tại xã, họp chi bộ, họp bản...); tăng cường bám nắm địa bàn cơ sở, tổ chức rà soát, thống kê, tổng hợp cụ thể số lượng Nhân dân đã tham gia đầu tư tài chính thông qua mạng internet, tham gia xuất cảnh trái phép khi tìm việc làm tham mưu, đề xuất phương án phòng chống kịp thời.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, đảng ủy các xã, thị trấn kịp thời nắm tình hình cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, trong việc phòng, chống Nhân dân tham gia các App, Web đầu tư, đi lao động có dấu hiệu lừa đảo về Ban Dân vận Huyện ủy để tổng hợp, báo cáo Huyện ủy theo quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c)
- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện,
- Như kính gửi,
- Lưu.

**TRƯỞNG BAN**



**Tô Đình Lực**